

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Công văn số 3301/SYT-NVY ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2013 - 2023, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

A. BỐI CẢNH CHUNG

Huyện Tháp Mười có tổng diện tích tự nhiên của huyện là 53.365,03 ha, chiếm 15,77% diện tích toàn tỉnh, gồm 12 xã và 01 thị trấn với 131.823 người. Trên địa bàn huyện có 01 Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười, 01 Trung tâm Y tế và 13 trạm y tế xã, thị trấn.

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện giao cho các ngành chuyên môn thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá; chủ trì tổ chức, chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá tại địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao. Mặt hàng thuốc lá được kinh doanh là thuốc lá nội được sản xuất trong nước, tuy nhiên vẫn còn một số người dân sử dụng thuốc lá điều nhập lậu. Qua công tác tuyên truyền kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm, các cơ sở kinh doanh dần ý thức được hành vi vi phạm pháp luật nên chỉ bán những sản phẩm thuốc lá điều sản xuất trong nước.

Trong 10 năm qua, nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường của người lao động được nâng cao, có sự chuyển biến rõ rệt trong hành động. Tuy nhiên, vẫn còn người dân hút thuốc lá tại những địa điểm bị cấm hút thuốc như: Bệnh viện, trường học, nơi công cộng... nên trong thực tế việc hút thuốc có giảm nhưng chưa được triệt để.

B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện. Để thuận lợi hơn khi triển khai và chỉ đạo thực hiện trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngoài việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, huyện xác định công tác tuyên truyền, vận động người dân là biện pháp hữu hiệu cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục.

TT	Thời gian ban hành	Số hiệu và tên văn bản ban hành giai đoạn 2013-2022	
1	22/6/2015	Công văn số 384/UBND-VX của UBND huyện Tháp Mười về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện.	
2	15/3/2018	Kế hoạch số 193/KH-TTYT của Trung tâm Y tế huyện về việc hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2018.	
3	06/6/2018	Công văn số 303/UBND-VX của UBND huyện Tháp Mười về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện.	
4	26/9/2018	Quyết định số 792/QĐ-UBND của UBND huyện Tháp Mười về việc thành lập Ban Chỉ đạo Khôi Văn hóa - Xã hội huyện Tháp Mười.	
5	13/6/2019	Công văn số 620/UBND-VX của UBND huyện Tháp Mười về việc báo cáo tổng kết 05 năm thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.	
6	17/6/2022	Công văn số 1466/VPUBND-VX của Văn phòng HĐND&UBND huyện về việc mời tập huấn kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022.	
7	22/6/2022	Công văn số 1497/VPUBND-VX của Văn phòng HĐND&UBND huyện về việc cử người tham gia tập huấn kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022.	
8	22/7/2022	Công văn số 4340/UBND-VX của UBND huyện về việc chọn địa điểm để giám sát mô hình triển khai phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, nơi cộng đồng trên địa bàn huyện năm 2022.	

TT	Thời gian ban hành	Số hiệu và tên văn bản ban hành giai đoạn 2013-2022	
9	30/9/2022	Quyết định số 5920/QĐ-UBND của UBND huyện Tháp Mười về việc thành lập Ban Chỉ đạo Khôi Văn hóa - Xã hội huyện Tháp Mười.	

Qua triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của khói thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá... nâng cao nhận thức của người dân nói chung nên tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hút thuốc lá đã giảm rõ rệt.

II. CÁC ĐIỀU KIỆN CHO VIỆC THỰC THI LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

1. Tổ chức, nhân lực và phối hợp liên ngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại địa phương

a) Việc tổ chức, bố trí nhân lực và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phòng, chống tác hại thuốc lá thuộc phạm vi địa phương quản lý.

- Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá được Ban Chỉ đạo Khôi Văn hóa - Xã hội huyện chỉ đạo thực hiện xuyên suốt hằng năm cùng với việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân và các nhiệm vụ văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục... Trong đó, các cơ quan thường trực, từng ngành chuyên môn và các cơ quan, đơn vị liên quan đã được phân công trách nhiệm cụ thể để phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Ban Chỉ đạo huyện gồm nhiều ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan, trong đó: Ngành Y tế, Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng và Phòng Văn hóa và Thông tin đóng vai trò chủ lực tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý và triển khai các chính sách pháp luật của Nhà nước về thuốc lá.

- Hằng năm, Huyện cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn về phòng, chống tác hại thuốc lá do tỉnh tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 tại các trục đường giao thông chính; phát tin bài về tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Sự tham gia và phối hợp liên ngành của các đơn vị liên quan

Các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện đã phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý. Từng ngành, xã, thị trấn đều hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào phòng, chống tác hại của thuốc lá theo định kỳ hằng năm. Qua sơ kết, tổng

b) Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá

TT	Nội dung truyền thông về PCTH thuốc lá	Đã truyền thông
1	Chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.	X
2	Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khác chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá, môi trường sống và kinh tế - xã hội.	X
3	Tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá giả và mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu đối với sức khỏe người sử dụng và kinh	X
4	Các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá.	X
5	Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.	X
6	Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống gia đình.	X
7	Các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông khác về PCTH thuốc lá	X

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc quy định “Không hút thuốc lá tại nơi làm việc”. Qua 10 năm, huyện đã thực hiện lồng ghép hơn 420 cuộc tuyên truyền thu hút khoảng 16.800 lượt người nghe với hơn 210 khẩu hiệu tuyên truyền.

- Thực hiện việc treo băng rôn với thông điệp hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 hằng năm tại một số trục đường chính trên địa bàn huyện và cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Treo biển “Cấm hút thuốc” tại cơ quan, đơn vị. Đưa tiêu chí không khói thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua để mọi người cùng tuân thủ và có ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại cơ quan, đơn vị và xây dựng văn hóa công sở.

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá lồng ghép trong các cuộc họp, các buổi giao ban, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị. Thông qua các cuộc họp cơ quan, lồng ghép, phổ biến các quy định

về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; quyền, nghĩa vụ, yêu cầu tạm dừng đối với người hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá; tuyên truyền về tác hại của các sản phẩm từ thuốc lá, thuốc Lào, bao gồm cả thuốc lá điếu truyền thống cũng như các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Từ đó làm hạn chế việc hút thuốc lá tại cơ quan, công sở đối với công chức, người lao động trong cơ quan để mọi người nhận thức rõ về nguyên nhân, tác hại của thuốc lá đối với môi trường xung quanh và tác hại đến sức khỏe con người.

2. Kết quả thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá, nơi dành riêng cho người hút thuốc lá

a) Tổng hợp kết quả thực hiện giai đoạn 2013-2022

ST T	Các địa điểm	Tổng số đơn vị, cơ sở hiện có trên địa bàn	Số đơn vị thực hiện tốt quy định cấm hút
1	Địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà và khuôn viên		
	Cơ sở y tế (Bệnh viện, TTYT, Trạm y tế, phòng khám)	80	80
	Trường học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT; trường liên cấp; trung tâm Giáo dục thường xuyên)	67	67
2	Địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà		
	Nơi làm việc (cơ quan hành chính, nhà máy, xí nghiệp ...)	489	293
	Công ty xe buýt, xe khách	10	10
	Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống	424	88
3	Địa điểm cấm hút thuốc trong nhà nhưng có nơi		
	Khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch	06	06

b) Các hoạt động đã triển khai để thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc

- Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc lá tại nơi làm việc, triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các buổi giao ban, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, thông qua các buổi họp công đoàn, sinh hoạt chi đoàn và trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản.

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá” với thông điệp “Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta”. Treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc.

- Các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá” bằng nhiều hình thức phù hợp, sáng tạo. Phối hợp liên ngành tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Qua các hoạt động tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân được cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc; quy định về cấm hút thuốc tại trường học và nơi công cộng.

- Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác phổ biến các văn bản quy định, kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá; 100% cơ sở giáo dục có kế hoạch “Xây dựng môi trường trường học không khói thuốc” và thực hiện lồng ghép chương trình giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá, thuốc Lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha,... thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ và các hoạt động giáo dục khác của các nhà trường.

- Các cơ sở y tế tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá lồng ghép vào các buổi họp giao ban và các buổi họp hội đồng người bệnh nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ, viên chức và người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh để phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức và người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện không hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện, các đơn vị y tế.

- Đa số các cơ quan, đơn vị đưa các quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy của cơ quan, đơn vị. Gắn tiêu chí xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc với xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tuy nhiên một số cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp vẫn còn người hút thuốc lá tại nơi làm việc.

3. Kết quả thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ các sản phẩm thuốc lá theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Trên địa bàn huyện không có các cơ sở kinh doanh thực hiện quảng cáo hay khuyến mại, tiếp thị, tài trợ các sản phẩm thuốc lá.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NGUỒN CUNG CẤP SẢN PHẨM THUỐC LÁ

1. Cấp phép kinh doanh thuốc lá tại địa phương

TT	Nội dung	Tổng số cơ sở được cấp phép đến 31/12/2022
1	Số cơ sở được địa phương cấp phép mua bán nguyên liệu thuốc lá	0
2	Số cơ sở được địa phương cấp phép bán buôn thuốc lá	0
3	Số cơ sở được cho phép bán lẻ thuốc lá	120

2. Thực hiện quy định về bán thuốc lá: Đa số các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện chấp hành tốt các quy định về bán lẻ thuốc lá. Một số cơ sở đôi lúc bán lẻ thuốc lá không rõ nguồn gốc, đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

3. Phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả

Nội dung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tổng cộng
Số vụ buôn lậu bị phát hiện và xử lý	5	59	55	33	16	15	9	14	33	15	254
Số lượng bao thuốc lá điều bị thu giữ (Đơn vị: nghìn bao/năm)	4,9	44	40	20,3	3,9	5,4	4,9	1,6	43,5	4,9	170,4
Số lượng sản phẩm thuốc lá điện tử bị thu giữ (máy hút thuốc lá điện tử; phụ kiện lõi lọc,...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Số tiền xử phạt	8 triệu đồng	81 triệu đồng	70 triệu đồng	42 triệu đồng	7,5 triệu đồng	25 triệu đồng	15 triệu đồng	10,8 triệu đồng	437,5 triệu đồng	113 triệu đồng	809,8 triệu đồng

- Huyện thường xuyên lồng ghép các nội dung về tác hại của thuốc lá, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá nhập lậu vào các buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nhất là các buổi tuyên truyền cho thanh thiếu niên tại trường học trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. Tăng cường tiến hành triệt xóa, bắt giữ, xử lý các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả.

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá nhập lậu tương đối gặp nhiều khó khăn, hầu hết các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm không chấp hành việc đóng phạt. Nguyên nhân, vì số tiền xử phạt

vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá nhập lậu là tương đối lớn, các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm là người làm thuê có điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn bị các đối tượng khác lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

D. KẾT QUẢ GIẢM TỶ LỆ SỬ DỤNG THUỐC LÁ, HÚT THUỐC THỤ ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2013-2022

TT	CHỈ SỐ CHÍNH	Tỷ lệ (%)
1	Tỷ lệ hút thuốc lá ở người trên 15 tuổi trong lần điều tra gần nhất	
	- Tỷ lệ hút thuốc chung của người trên 15 tuổi	19
	- Tỷ lệ hút thuốc của nam giới trên 15 tuổi	18
	- Tỷ lệ hút thuốc của nữ giới trên 15 tuổi	1
2	Tỷ lệ hút thuốc lá thụ động	
	- Tại nhà:	30
	- Tại nơi làm việc:	15
	- Tại cơ quan nhà nước	10
	- Tại cơ sở y tế:	5
	- Tại nhà hàng:	25
	- Tại khách sạn:	20
	- Tại quán bar/cà phê/trà	40
	- Trên Phương tiện công cộng	8
	- Tại trường học (mầm non đến PTTH):	12
	- Tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp:	7

E. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật

a) Kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật: Kinh phí cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá chưa được bố trí riêng.

b) Tổ chức bộ máy, nhân sự: Việc triển khai và thi hành Luật, cũng như việc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tác hại của thuốc lá có liên quan đến nhiều ngành khác nhau nên gặp khó khăn trong công tác quản lý.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ: Công tác truyền thông về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, một số người nghiện thuốc chưa quyết tâm cai nghiện, biết rằng hút thuốc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bản thân và những người

xung quanh, nhất là trẻ em. Việc tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế không khói thuốc chưa thực hiện được triệt để.

3. Việc phối hợp liên ngành giữa các ban, ngành, cơ quan chức năng: Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá chưa thường xuyên; một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Về công tác kiểm tra, thanh tra thực thi Luật và giám sát công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá: Công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vận chuyển, mua bán thuốc lá thuộc danh mục hàng cấm trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, vì lợi nhuận cao nên các đối tượng vi phạm luôn tìm cách thay đổi phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn trong việc phát hiện, đấu tranh, xử lý.

5. Khó khăn khác trong quá trình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Một số người dân còn chưa hiểu rõ hết về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nên chưa tuân thủ thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Giá thuốc lá rẻ, làm tăng khả năng tiếp cận và mua thuốc lá của thanh thiếu niên và người nghèo. Bên cạnh đó, trên thị trường, xuất hiện các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử, shisha...

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện;
- Các ban, ngành huyện;
- Công an huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC (Ch).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiệp